

Số: /BC-CTKTTL

Ninh Thuận, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO
Về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng
và cải cách tư pháp tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Thanh tra tỉnh.

Thực hiện Công văn số 296/TTT-PCTN, ngày 18/5/2021 của Thanh tra tỉnh về thực hiện chế độ báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng theo Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 18/7/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy;

Căn cứ Kế hoạch số 93-KH/BCSD ngày 02/02/2023 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 30/12/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận (Công ty) Báo cáo về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 11 năm 2023, cụ thể như sau:

I. Tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

1. Những vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia (*An ninh chính trị, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng văn hoá, an ninh mạng, an ninh phi truyền thống, an ninh biên giới...*): Không có.

2. Những vấn đề nổi lên về trật tự an toàn xã hội (*Tình hình vi phạm, tội phạm, các điểm nóng về khiếu nại, tố cáo...*): Không có.

3. Các vấn đề nổi cộm, bức xúc khác liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội: Không có trường hợp nào xảy ra tại Công ty.

II. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

1. **Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng đối với việc thực hiện các nhiệm vụ về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong tháng**

Trong tháng 11/2023 Đảng ủy Công ty lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai Kế hoạch số 69-KH/ĐU ngày 06/11/2023 về việc khắc phục hạn chế trong công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh công tác nắm bắt dư luận xã hội, định hướng chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phức tạp, bức xúc của xã hội; Triển khai thực hiện Công văn số 2180-CV/ĐUK, 08/11/2023 của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tuyên truyền, hưởng ứng tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Sao y Quy định số 131-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Kế hoạch số 4359/KH-UBND ngày 18/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030; Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/BCĐ ngày 21/8/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của tỉnh tại Thông báo số 12-TB/BCĐ ngày 20/9/2023; Thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 24 của BCĐ ngày 16/8/2023.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các văn bản trên đến Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty; Bí thư, cấp ủy các chi bộ trực thuộc biết và triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến đảng viên và quần chúng lao động tại các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ hoặc lồng ghép trong buổi họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng lao động.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi cộm, phức tạp, bức xúc về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm

Trong tháng 11 năm 2023 Công ty không phát sinh các vấn đề cần phải xử lý.

III. Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

1. Kết quả công tác nội chính

1.1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ về nội chính trong tháng

Ban Lãnh đạo Công ty thường xuyên quan tâm, lãnh chỉ đạo trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động hàng ngày của đơn vị; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước, của UBND tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; bảo đảm an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy làm việc, kỷ luật lao động đối với người quản lý quản lý doanh nghiệp

và người lao động tại Công ty. Ngày 17/10/2023 Công ty tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Người quản lý Doanh nghiệp và Kiểm soát viên chuyên trách Công ty (*Kế hoạch số 32/KH-CTKTTL ngày 25/9/2023 của Công ty*); Ngày 14/11/2023 Công ty xác lập văn bản xin ý kiến chấp thuận chủ trương kiện toàn chức danh Giám đốc Công ty từ nguồn tại chỗ và sửa đổi Điều 7, Điều lệ Công ty (*Công văn số 737/CTKTTL-KSNB ngày 14/11/2023 của Công ty*).

1.2 Kết quả xử lý các vụ việc nổi cộm, phức tạp, bức xúc về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm: Không có.

1.3 Kết quả chủ yếu của công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

- Công tác thanh tra: Trong tháng không phát sinh.

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: Trong tháng không phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Công ty.

2. Kết quả công tác phòng chống tham nhũng

2.1. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng, Nhà nước

Lãnh đạo Công ty luôn quán triệt, chỉ đạo các Phòng, Ban, Trạm thủy nông trực thuộc Công ty thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong việc quản lý và sử dụng ngân sách do Nhà nước cấp và các khoản thu, chi khác; tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng cơ bản; thực hiện việc quản lý, sử dụng và báo cáo quyết toán vốn ngân sách theo đúng quy định. Tất cả các khoản thu, chi đều đảm bảo nguyên tắc tài chính, không có khoản thu, chi nào bỏ ngoài sổ sách; việc sử dụng trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại trong đơn vị đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Tình trạng tham nhũng cũng được phòng ngừa, ngăn chặn trong tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính và tài sản công, trong đầu tư xây dựng... cũng như chi tiêu của đơn vị.

Công ty chấp hành đúng chế độ, chính sách pháp luật theo quy định trong các lĩnh vực đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Thực hiện kê khai thuế, nộp ngân sách nhà nước, các chế độ báo cáo tài chính, báo cáo giám sát và các báo cáo khác kịp thời và đúng thời gian quy định. Nghiêm túc chấp hành thực hiện theo kết quả thanh, kiểm tra của cơ quan đơn vị nhà nước.

Công khai minh bạch việc sử dụng nguồn vốn nhà nước theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản theo đúng định mức, tiêu chuẩn trang thiết bị thật sự cần thiết để phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ. Chỉ mua sắm những tài sản có nhu cầu bức thiết và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Các tiêu chuẩn, định mức, sử dụng ô tô, xăng xe, điện thoại, điện, nước, hội nghị, đào tạo, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, thanh toán làm thêm giờ, chi hỗ trợ các ngày Lễ, Tết, các hoạt động hiếu hỷ, khen thưởng... đều được công khai, minh bạch theo quy chế chi tiêu nội bộ và thỏa ước lao động tập thể. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn, chức danh quản lý nhằm sử dụng kinh phí một cách tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.

Thường xuyên cập nhật, xử lý và phản hồi các thông tin, đồng thời công bố thông tin; văn bản khác trên website của đơn vị; áp dụng công nghệ phần mềm và triển khai chữ ký số thực hiện đồng bộ việc xử lý văn bản trên phần mềm TD Office theo quy trình khép kín (*tất cả các thao tác gửi nhận hồ sơ xử lý cá nhân, tổ chức đều được thực hiện trên phần mềm TD Office*) đáp ứng tinh thần chỉ đạo và phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong xử lý công việc hàng ngày.

Việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập tiếp tục được quán triệt đầy đủ, kịp thời; theo đó, đối tượng liên quan tại Công ty đều nghiêm túc chấp hành và thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn.

Hàng năm Công ty thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy chế trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và phù hợp với quy định của pháp luật. Nếu có nội dung nào chưa có hoặc chưa phù hợp trong quy chế sẽ xây dựng lấy ý kiến góp ý, trình Chủ tịch Công ty ban hành Quyết định để làm cơ sở thực hiện.

Thực hiện các thủ tục thanh lý tài sản hết khấu hao, hư hỏng không còn sử dụng được theo quy định Điều 14, Quy chế tài chính đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận tại Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Thực hiện tốt công tác đấu thầu trong mua sắm trang thiết bị theo quy định của pháp luật.

Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận đã triển khai, thực hiện phương thức thanh toán chế độ tiền lương và các chế độ có liên quan qua tài khoản ngân hàng (thẻ ATM); hạn chế việc sử dụng tiền mặt; các khoản trích nộp theo lương, thanh toán các chi phí hành chính, mua sắm tài sản,... theo quy định.

2.2. *Kết quả xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (“tham nhũng vặt”)*: Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống “*tham nhũng vặt*” theo Chỉ thị số 62-CT/TU ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến nay,

chưa phát hiện người quản lý doanh nghiệp hoặc người lao động tại Công ty gây phiền hà những nhiều đối với người dân, doanh nghiệp đến làm việc.

2.3. Kết quả chủ yếu công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; nhất là các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm: Công ty chưa có trường hợp nào vi phạm.

3. Kết quả công tác cải cách tư pháp

Công ty luôn theo dõi, cập nhật văn bản mới liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty để triển khai thực hiện kịp thời đảm bảo theo quy định; phần đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao trong từng thời kỳ; Tiếp tục triển khai thực hiện đúng thủ tục, quy trình, hồ sơ để đấu thầu đối với các khoản chi phí lớn theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các Quy chế, quy định, quy trình liên quan đến hoạt động Công ty phù hợp với văn bản hiện hành của Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

4. Kết quả hoạt động của ban nội chính tỉnh uỷ, thành uỷ: Không có

IV. Nhiệm vụ trọng tâm của tháng tiếp theo

Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Quán triệt các văn bản về phòng, chống tham nhũng tại các cuộc họp của đơn vị, sinh hoạt chi bộ định kỳ trong đơn vị.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Công ty. Tiếp tục tiến hành tự kiểm tra nội bộ, rà soát kỹ lưỡng việc kê khai tài sản, thu nhập. Qua đó xác định các hạn chế, tồn tại, thiếu sót để chỉ đạo chấn chỉnh, tổ chức khắc phục ngay trong năm 2023.

Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả phong trào thi đua để phần đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và các năm tiếp theo; kết hợp phòng ngừa tham nhũng như công khai, minh bạch hoạt động tài chính, mua sắm tài sản, tuyển dụng, luân chuyển, điều động lao động; ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt.

Tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện phòng, chống tham nhũng; cương quyết xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (nếu có) tại đơn vị.

V. Kiến nghị và đề xuất: Không có.

Trên đây là báo cáo kết quả về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 11 năm 2023. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận báo cáo Thanh tra tỉnh để theo dõi và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch Công ty;
- Kiểm soát viên;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Ban thanh tra nhân dân;
- Cổng thông tin điện tử Công ty
(khaithacthuyloininhthuan.com.vn);
- Lưu: VT, TC-HC.

CHỦ TỊCH CÔNG TY

Nguyễn Công Xung